

Tiếp tục hoàn thiện dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi)

17:11 10/05/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngày 9/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì cuộc họp xin ý kiến lãnh đạo Quốc hội về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự thảo Luật Công đoàn (sửa đổi).



Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chủ trì về cuộc họp tiếp thu, giải trình chỉnh lý 2 dự thảo luật

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chủ động, tinh thần trách nhiệm của Ủy ban Xã hội và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì thẩm tra với ban soạn thảo, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các bộ, ngành có liên quan trong việc thẩm tra 2 dự án Luật này.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện nghiêm túc Kết luận 3487 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong việc bổ sung hồ sơ trình Quốc hội và nghiên cứu tiếp thu các nội dung, vấn đề nào chưa tiếp thu phải có giải trình thấu đáo và hợp lý.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội yêu cầu tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, ý kiến thẩm tra, ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan để hoàn thiện thêm hồ sơ dự thảo luật, bảo đảm chất lượng. Ủy ban Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội để hoàn thiện báo cáo thẩm tra dự án luật trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội dự kiến sẽ thông qua 10 luật, cho ý kiến về 11 dự án luật, trong đó có dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và dự án Luật Công đoàn (sửa đổi). Đây là hai dự án luật khó, nhất là Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định trước khi trình Quốc hội, bởi đây là dự án Luật có liên quan đến nhiều đối tượng, tới người lao động với nhiều vấn đề đáng quan tâm.

Tại phiên họp, liên quan đến dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), các đại biểu đã tập trung cho ý kiến, làm rõ vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần; việc bảo đảm sự tương thích, đồng bộ của Luật Bảo hiểm xã hội khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương; quy định mức lương hưu hàng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc...

Về dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), các đại biểu tập trung cho ý kiến về phạm vi điều chỉnh; vấn đề quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; phân định sử dụng kinh phí công đoàn; về kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát tài chính công đoàn

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/tiep-tuc-hoan-thien-du-thao-luat-bao-hiem-xa-hoi-sua-doi-va-du-thao-luat-cong-doan-sua-doi>